

Số: 52/BC-UBND

Cư Jút, ngày 30 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện.

UBND huyện nhận được Báo cáo số 156/BC-HĐND ngày 03/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND cấp huyện trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Sau khi tổng hợp, UBND huyện báo cáo như sau:

1. Cử tri Nguyễn Thị Hòa, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Ea T'ling, kiến nghị: Hiện nay tình hình dịch bệnh ở gia súc đang phát triển nhanh tại một số địa bàn, người dân lại tự phát việc giết mổ gia súc, làm cho các cơ quan chức năng khó kiểm soát dịch bệnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề an toàn thực phẩm. Đề nghị UBND huyện có giải pháp kêu gọi đầu tư xây dựng khu giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn huyện.

Trả lời: Từ năm 2000 đến năm 2010 trên địa bàn huyện Cư Jút đã xây dựng được 03 cơ sở giết mổ tập trung tại thị trấn Ea T'ling, xã Nam Dong và xã Đăk D'rông để đi vào hoạt động phục vụ giết mổ gia súc trên địa bàn huyện. Từ năm 2011 đến nay các cơ sở giết mổ trên hoạt động không hiệu quả, các chủ cơ sở giết mổ tự động đóng cửa chuyển sang mục đích khác nên trên địa bàn huyện không còn cơ sở giết mổ gia súc tập trung. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành họp các hộ kinh doanh giết mổ để kêu gọi đầu tư xây dựng lại cơ sở giết mổ tập trung nhưng vẫn chưa có tổ chức, cá nhân nào đầu tư xây dựng.

Ngày 27/7/2022, UBND huyện có Thông báo số 58/TB-VP Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Bính - Phó chủ tịch UBND huyện giao cho Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá xếp loại các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, đánh giá, xếp loại hiện trên địa bàn toàn huyện có 56 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ xếp loại B, đủ điều kiện được phép giết mổ theo khoản 2 Điều 69 Luật thú năm 2015. Hiện nay các cơ sở giết mổ trên đang hoạt động dưới sự quản lý của UBND các xã, thị trấn.

Ngày 28/7/2022, Huyện ủy Cư Jút có Kết luận số 49-KL/HU Kết luận của Ban thường vụ huyện ủy tại Hội nghị định kỳ tháng 7/2022, trong đó giao UBND huyện nghiên cứu xây dựng Đề án thu hút đầu tư Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của huyện đến năm 2025, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi

mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. UBND huyện Cư Jút đã giao cho Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp chủ trì xây dựng “**Đề án Thu hút đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện đến năm 2030**”. Cụ thể: từ năm 2025 -2030 trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành 03 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thị trấn Ea T’ling, xã Nam Dong và xã Đăk D’rông.

Ngày 07/11/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và xem xét Đề án trên, đã có nhiều ý kiến đóng góp vào bản dự thảo Đề án. Hiện nay Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp đang điều chỉnh Đề án theo ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Huyện ủy để trình UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Thu hút đầu tư xây dựng Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện đến năm 2030.

2. Cử tri Nguyễn Duy Ánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trúc Sơn, kiến nghị:

2.1. Năm 2017 các hộ dân đang sinh sống trên đất kiốt (khu vực kiốt này trước đây được quy hoạch làm đất chợ của xã Trúc Sơn) đã được Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện hướng dẫn cho các hộ dân làm hồ sơ kê khai và cung cấp các giấy tờ có liên quan nhưng đến nay các hộ dân này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị được trả lời đất ở khu vực kiốt này có cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, bao giờ thì được cấp, đề nghị UBND huyện và các cơ quan có liên quan trả lời cụ thể cho các hộ dân được biết.

Trả lời: Đối với đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân tại khu vực kiốt chợ (Quy hoạch cũ) UBND huyện đã có Công văn số 787/UBND-TNMT, ngày 05/04/2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cho ý kiến đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ nêu trên.

Ngày ngày 21/04/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 965/STNMT-ĐKTK việc trả lời Công văn số 787/UBND-TNMT, ngày 05/04/2023 của UBND huyện Cư Jút, nêu rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nêu trên được quy định tại và điều 20, Điều 23, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. UBND huyện Cư Jút đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Trúc Sơn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cư Jút kiểm tra nguồn gốc sử dụng đất của các hộ, diện tích thuộc quy hoạch chợ trước đây qua đó đề nghị UBND xã Trúc Sơn thông báo cho các hộ dân được biết và giải quyết các bước tiếp theo theo quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18 hộ dân nói trên.

2.2. Ngày 06/3/2013 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND “về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và lộ trình, xóa bỏ lò gạch đất sét nung thủ công trên địa bàn”. Tuy nhiên, đến nay tại địa bàn thôn 3 xã Trúc Sơn vẫn còn lò gạch thủ công hoạt động cụ thể là lò gạch của ông Cao Hoàng Sơn nằm ngay tại



khu đông dân cư gây ô nhiễm môi trường về không khí, khói bụi, tiếng ồn, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con xung quanh. Đề nghị UBND huyện xem xét, sớm có giải pháp di dời lò gạch ra xa khu dân cư hoặc sớm phải thực hiện hướng chuyển đổi theo Quyết định 350 nêu trên.

Trả lời: Thực hiện Quyết định số 350/QĐ-UBND, ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch đất sét nung thủ công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Trong đó có nội dung: Đến năm 2017 xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng lò thủ công, lò thủ công cải tiến; đến năm 2020 xóa bỏ lò đứng liên tục). Để thực hiện Quyết định số 350/QĐ-UBND, ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh; hàng năm UBND huyện Cư Jút đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra liên ngành và sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền cho các hộ về lộ trình xóa bỏ của các lò gạch thủ công và hướng dẫn cho các hộ về thủ tục chuyển sang công nghệ lò tụy nen.

Việc thực hiện lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công theo Quyết định số 350/QĐ- UBND, ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh đã được UBND huyện Cư Jút triển khai và thực hiện.

Hiện nay trên địa bàn xã Trúc Sơn, UBND huyện đã vận động chấm dứt hoạt động đối với các lò gạch đất sét nung thủ công. Riêng lò đứng liên tục của ông Cao Hoàng Sơn và các lò đứng liên tục trên địa bàn toàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục vận động các chủ lò gạch chuyển sang công nghệ lò tụy nen; đồng thời xây dựng, hoàn thiện phương án cưỡng chế để tiến hành cưỡng chế nếu các hộ cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật.

2.3. Hiện tại trên thửa đất thổ cư của gia đình ông Nguyễn Công Dũng, thôn 3, xã Trúc Sơn có 01 trụ điện và đường dây điện cao thế của Công ty vật liệu xây dựng xây lắp Đắk Nông đi qua. Trong thời gian vừa qua đường điện trên đã phóng điện gây mất an toàn đến tính mạng con người. Cụ thể vào tháng 11/2022 đường dây này đã phóng điện làm 02 người dân bị thương, tuy chưa gây chết người nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gia đình ông Dũng đã có đơn kiến nghị đến Điện lực huyện cư Jút và điện lực tỉnh Đắk Nông nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cho Điện lực huyện kiểm tra và kịp thời khắc phục.

Trả lời: Hiện trạng đường dây điện 35kV chạy qua thửa đất hộ nhà ông Nguyễn Công Dũng đang cấp điện cho trạm biến áp ký hiệu: TBA T1-750kV-35/0,4kV của đường dây 371CJU thuộc tài sản Công ty cổ phần VLXD Đắk Nông tại thôn 3 xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Việc thoả thuận hướng tuyến đường dây điện trung áp và TBA T1-750kV-35/0,4kV thuộc về trách nhiệm của Công ty Cổ phần VLXD Đắk Nông với các hộ dân có đường dây trung thế đi qua trên đất. Vậy để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị đường dây điện trung thế đi trên đất hộ nhà ông Nguyễn Công Dũng. Điện lực Cư Jút kính đề nghị ông Nguyễn Công Dũng làm việc trực tiếp với Công ty cổ

phần VLXD Đăk Nông để thống nhất phương án di dời hợp lý và đảm bảo an toàn.

3. Cử tri Nguyễn Văn Thoan, thôn 15 xã Tâm Thắng kiến nghị: Trụ điện cao thế 483(40/11) hiện nằm giữa vị trí đất nhà ông, công tơ điện nằm gần mặt đất gây nguy hiểm cho người dân xung quanh, đề nghị Điện lực Cư Jút xem xét, giải quyết.

Trả lời: Điện lực Cư Jút đã đi khảo sát tại vị trí trụ điện số 40/11 thuộc đường dây 483CJU là trụ điện trung thế BTLT 10,5 mét đang trồng trước đất nhà ông Nguyễn Văn Thoan thuộc đất hành lang đường vào xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. Trên trụ điện có treo 3 thùng 4 công tơ để đo đếm điện năng bán lẻ cho khách hàng của khu vực gần nhà Ông Nguyễn Văn Thoan. Hiện trạng các thùng công tơ lắp đặt tại trụ điện này cách mặt đất khoảng 1,5 mét, dự kiến trong tháng 11/2023 Điện lực Cư Jút sẽ có kế hoạch đăng ký cắt điện với Công ty Điện lực Đăk Nông để chuyển các thùng công tơ này lên cao để đảm bảo an toàn.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021 - 2026. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Ban HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Ủy ban MTTQVN các xã có liên quan;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- UBND các xã có liên quan;
- CVP, PCVP, CVTH;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tú

